

BAN THƯỜNG TRỰC

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Số : 346 /BC-MT

## BÁO CÁO

**Tình hình tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu  
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)**

Thực hiện Điều 46 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bổ sung, sửa đổi; Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 ngày 14/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn bản hướng dẫn số 1267/MTTW/BTT ngày 04/4/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện, đạt kết quả như sau :

### I/- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC :

#### 1- Về công tác triển khai :

-Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và chính thức bàn giao hồ sơ những người ứng cử cho Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 26 tháng 4 năm 2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KHPPH/UBMTTQ-UBND tỉnh về tổ chức các Hội nghị để những người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc thực hiện quyền vận động bầu cử.

-Ngày 26/4/2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Văn bản số 1036/MT-TCTG hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định.

-Ngày 27/4/2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có công văn đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành nơi có ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ phương tiện để đưa đoàn đi tiếp xúc kịp thời.

#### 2- Về công tác tổ chức :

Về hình thức, chương trình các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri đều được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn cụ thể nên Ban

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đạt kết quả. Các điểm tiếp xúc đều có sự tham dự của Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

## **II/- KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI :**

### **1- Tình hình chung :**

Việc triển khai tổ chức thực hiện ở cấp huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh có 27 đơn vị bầu cử, tổ chức 126 điểm tiếp xúc. Tham dự các buổi tiếp xúc có hơn 8.831 cử tri tham dự, nơi tham dự đông nhất là xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc có 252 cử tri tham dự; nơi thấp nhất là xã Phú Xuân, huyện Tân Phú có 40 cử tri tham dự.

### **2- Những vấn đề cử tri quan tâm :**

Tổng hợp có 617 ý kiến của cử tri phát biểu, tập trung vào những nội dung trọng tâm sau :

a) Hầu hết cử tri bày tỏ sự nhất trí với các ứng cử viên do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu. Chương trình hành động của ứng cử viên trình bày đều là những vấn đề mà cử tri quan tâm và thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình nếu được bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử thì thực hiện đúng chương trình hành động của mình đưa ra.

#### **b) Về lĩnh vực kinh tế :**

-Tỉnh Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều tiềm năng về đất đai, về lao động và điều kiện phát triển. Cử tri hoan nghênh những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ qua. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển đô thị đã được quan tâm hơn. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn chưa tương xứng với thế và lực của tỉnh. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) cần có những biện pháp để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh nhà nhằm phấn đấu đến năm 2015 Đồng Nai trở thành một tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa như Nghị quyết đã đề ra.

-Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có những giải pháp tích cực hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng ngành nghề, phát triển sản xuất, thu hút lao động giải quyết việc làm, nhất là ở những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Mở thêm các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm để góp phần tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi cho nông dân.

-Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp cần xác định rõ quy hoạch

phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương; áp dụng công nghệ cao để giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm và quản lý chặt mạng lưới dịch vụ phục vụ nông nghiệp như cung cấp cây giống, con giống, thuốc trừ sâu, phân bón... không để tư thương bán hàng giả, hàng kém chất lượng và nâng giá làm cho người sản xuất bị thiệt thòi. Cần có chính sách bảo hiểm nông sản, rủi ro trong nông nghiệp. Nên giảm bớt các khoản đóng góp của nông dân như hiện nay.

-Cử tri đề nghị các ngành chức năng đầu tư thêm hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng nhất là các dự án đã được quy hoạch và phê duyệt để cho nhân dân có điện tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm vào mùa nắng thiếu nước sản xuất nông nghiệp làm cho việc sản xuất của nhân dân rất khó khăn đề nghị các ngành chức năng có kế hoạch cụ thể để hàng năm bảo đảm nguồn nước cho sản xuất (tại huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ).

-Việc khai thác tài nguyên, khoáng sản phải hài hòa, đầu tư khu du lịch sinh thái phải hợp lý.

-Có biện pháp tích cực ổn định giá cả trước tình hình lạm phát hiện nay, nhất là các sản phẩm thiết yếu liên quan đến cuộc sống của người dân; đẩy mạnh và duy trì các chương trình bình ổn giá kể cả các siêu thị và các chợ trong tỉnh để góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân.

#### *c) Vấn đề văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục :*

-Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động văn hóa văn nghệ, phong cách ăn mặc của các ca sĩ. Các ngành chức năng cần có kế hoạch đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đoàn ca múa nhạc về với nông thôn.

-Ngành giáo dục nên tăng cường đầu tư cơ sở giáo dục Mầm non ở nông thôn. Cần quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh nghèo. Đẩy nhanh các dự án xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sở phục vụ nhu cầu học tập của con em (Cụ thể như phường Tân Phong, xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch hiện chưa có trường Trung học cơ sở; phường Trảng Dài cần thêm 02 trường Tiểu học...)

-Giải quyết tốt vấn đề tệ nạn xã hội hiện nay như : Ma túy, mại dâm, các băng nhóm thanh niên quậy phá, thanh toán nhau bằng mã tấu... Có biện pháp ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình. Cần đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh nhằm từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội.

-Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm xem xét chế độ phụ cấp cho cấp Phó ở ấp, khu phố vì hiện nay ở các ấp, khu phố dân cư ngày càng đông,

địa bàn rộng rất khó khăn cho việc quản lý đối với Trưởng ấp, khu phố.

-Đề nghị các ngành chức năng xem xét lại thái độ phục vụ và tư cách của đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh; việc khám chữa bệnh diện Bảo hiểm y tế không đạt tiêu chuẩn, thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân, quá tải giường bệnh, nhà vệ sinh không đảm bảo gây phiền hà, chưa tạo được sự tin tưởng và yên tâm khám chữa bệnh của bệnh nhân.

-Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cần xem xét rà soát lại toàn bộ các dự án quy hoạch trên toàn tỉnh nếu dự án nào không thực hiện được đề nghị xóa bỏ, không nên để kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

#### ***d) Về lĩnh vực môi trường :***

-Cử tri kiến nghị ngành chức năng cần có các biện pháp kiên quyết xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường, nguồn nước đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của người dân (ở Định Quán có Công ty Cổ phần mía đường La Ngà và Công ty Maury AB Việt Nam gây ô nhiễm; suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa ô nhiễm nặng... nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình hình vẫn không được cải thiện). Giám sát chặt chẽ các chủ kinh doanh sản xuất, khai thác thực hiện nghiêm Luật bảo vệ môi trường. Kiên quyết di dời các hộ dân sống trên sông thuộc các khu vực để bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai.

-Hiện nay nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn một số xã ở huyện Trảng Bom, Xuân Lộc và Nhơn Trạch đang bị nhiễm phen nặng; một số phường tại thành phố Biên Hòa nằm trong vùng bị nhiễm Dioxin nhưng không được sử dụng nước sạch... Cử tri kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm giám sát và kiến nghị với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý hỗ trợ để cải thiện tình hình tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

-Đề nghị các ngành chức năng xem xét nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh, huyện để mùa mưa không bị ú đọng, ngập nước; gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

#### ***e) Vấn đề cải cách thủ tục hành chính:***

-Cử tri đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và xem đây là khâu chính trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng.

-Cử tri đề nghị chính quyền các cấp trong lĩnh vực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đặc biệt là đối với vấn đề đền bù, giải tỏa, tái định cư nên đơn đốc, giải quyết nhanh chóng để nhân dân khỏi thiệt thòi quyền lợi.

-Cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa (ở cấp xã, cấp huyện) nhất là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và

đất ở. Vì hiện nay trong lĩnh vực này việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở còn rất chậm, nhân dân trong toàn tỉnh rất bức xúc.

-Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chia tách các ấp, khu phố có đông dân cư sinh sống ở một số xã, phường (phường Trảng Dài, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa; xã Bắc Sơn, Bình Minh, huyện Trảng Bom) để thuận tiện cho việc quản lý địa giới.

### **f) Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh :**

-Cử tri đề nghị cần cải cách lề lối làm việc đối với Thường trực Hội đồng nhân dân nên tổ chức các buổi chất vấn hàng quý, tháng đối với cán bộ đầu ngành, Giám đốc, Tổng Giám đốc để giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân.

-Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân hãy nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của từng đại biểu nói riêng và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nói chung, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ, tham khảo những ý kiến của cử tri trong việc đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Cử tri đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp tăng cường giám sát yêu cầu các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nói phải đi đôi với làm, thực hiện đầy đủ lời hứa trước cử tri trong cuộc bầu cử.

### **III/- NHẬN XÉT CHUNG :**

-Nhìn chung, các điểm tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh đều được đảm bảo về an ninh, trật tự. Diễn biến của hội nghị đúng chương trình, nội dung; không khí thật sự dân chủ, cởi mở.

-Qua tổng hợp tình hình các buổi Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đã phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc. Hình thức và nội dung đều được chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trước khi tổ chức hội nghị, đã thông báo rộng rãi đến các cử tri trong khu vực. Tất cả cử tri tham dự ở những điểm tiếp xúc đều chân thành bày tỏ và gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình với ứng cử viên, tập trung đóng góp vào các lĩnh vực mà mình quan tâm. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đã gắn liền với thực tiễn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Các cử tri đều tập trung đóng góp vào chương trình hành động của các ứng cử viên trên tinh thần dân chủ, cởi mở; không lạm dụng diễn đàn để đặt yêu cầu giải quyết các khiếu nại, tố cáo.


-Tất cả các vị ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đều tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc, chuẩn bị và trình bày chương trình hành động của mình; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và cầu thị. Đồng thời chú ý lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và thẳng thắn trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Trên đây là báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình triển khai, tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016).

**Nơi nhận :**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Ban Thường trực UBTWMTTQVN.
- Văn phòng UBTWMTTQVN.
- Ban DCPL UBTWMTTQVN.
- Ban công tác phía Nam UBTWMTTQVN.
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND - UBND tỉnh.
- Ủy Ban bầu cử tỉnh.
- Văn phòng Tỉnh ủy.
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy.
- Lưu VT, VP, Ban DC-PL.
- Số 52/2011/DCPL/G.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



*Nguyễn Xuân Chiến*

**Nguyễn Xuân Chiến**